



ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี

เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยและอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลตรุษจีน

ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

ด้วยในช่วงเทศกาลตรุษจีนของทุกปี ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ วันที่ ๒๓-๒๕ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นช่วงเทศกาลตรุษจีน ตามประเพณีปฏิบัติของชาวไทยเชื้อสายจีน จะมีการสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบรรพบุรุษ โดยการจุดธูปเทียนบูชา เช่นไหว้ เมากระดาดเงินกระดาดทอง ตลอดจนการจุดประทัดตามศาลเจ้า อาคารในย่านธุรกิจ บ้านเรือนที่อยู่อาศัย และในบางพื้นที่อาจมีการจัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในเทศกาลดังกล่าว โดยการจุดพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง เป็นจำนวนมาก หากขาดการกำกับควบคุมที่ดี อาจส่งผลให้เกิดอัคคีภัย ตลอดจนอุบัติเหตุขนาดใหญ่ได้ นอกจากนี้ ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ยังเป็นช่วงวันหยุดพักผ่อนของชาวไทยเชื้อสายจีน จึงมักจะมีการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ อาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุจากการจราจรทั้งทางบก และทางน้ำ สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมาก

เทศบาลตำบลพรุพี มีความห่วงใยในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัยและอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลตรุษจีน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันอุบัติเหตุและขอความร่วมมือในการป้องกันอุบัติเหตุ ดังนี้

๑.อุบัติเหตุจากอัคคีภัย

การประกอบอาหาร เพิ่มความระมัดระวังในการใช้ก๊าซหุงต้มและเชื้อเพลิงประเภทอื่นประกอบอาหาร ปิดเตาแก๊สและวาล์วถึงก๊าซทุกครั้งหลังใช้งาน อีกทั้งไม่เปิดเตาแก๊สอุ่นอาหารทิ้งไว้เป็นเวลานานโดยไม่มีผู้ดูแล เพราะอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้

การจุดธูปเทียนไหว้เทพเจ้าและบรรพบุรุษ เลือกลงใช้เชิงเทียน กระจกธูปที่ทำจากวัสดุทนไฟ เช่น ภาชนะทองเหลืองหรือดินเผา เป็นต้น ไม่ควรจุดธูปจำนวนมากในครั้งเดียวกัน เพราะอาจทำให้เกิดไฟลุกลามไหม้ได้ และห้ามจุดธูปเทียนทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ดูแลอย่างเด็ดขาด รวมทั้งดับธูปเทียนให้สนิททุกครั้งก่อนออกจากบ้าน

การเผากระดาดเงินและกระดาดทอง ควรเผาในที่โล่งแจ้ง ห่างจากแหล่งเชื้อเพลิงและวัสดุที่ติดไฟได้ง่าย หรือเผาในภาชนะทนไฟที่มีฝาปิดมิดชิด เพื่อป้องกันสะเก็ดไฟจากถ่านปลิวไปติดวัสดุอื่น ทำให้เกิดเพลิงไหม้พร้อมจัดเตรียมถังน้ำไว้ใกล้ๆ หากไฟลุกลามจะได้ควบคุมเพลิงทัน

การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ตามบ้านเรือนในช่วงเทศกาลตรุษจีนมักเปิดโคมไฟประดับและไฟกระพริบบริเวณศาลเจ้า (ตั้งอุ๊ยยะ) อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ เพื่อความปลอดภัย ควรตรวจสอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ก่อนออกจากบ้านควรปิดสวิตซ์ไฟ ถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด เพื่อป้องกันเพลิงไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจร

๒.อุบัติเหตุจากประทัด

ก่อนจุดประทัด ควรอ่านฉลาก คำแนะนำในการใช้งานและคำเตือนโดยละเอียดพร้อมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมถึงตรวจสอบบริเวณที่จุดประทัดให้อยู่ในสภาพปลอดภัย ไม่มีคนอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ไม่อยู่ใกล้แหล่งเชื้อเพลิงหรือวัสดุติดไฟง่าย รวมถึงจัดเตรียมถังน้ำไว้ใกล้ๆ บริเวณที่จุดประทัด หากเกิดเหตุเพลิงไหม้ จะดับทันท่วงที

ไม่จุดประทัดในพื้นที่เสี่ยงเพลิงไหม้ โดยเฉพาะภายในบ้านเรือน ใกล้ถังแก๊ส แนวสายไฟฟ้า สถานีบริการน้ำมัน ควรจุดในที่โล่งแจ้ง ซึ่งไม่มีวัสดุที่ติดไฟง่าย เพื่อป้องกันสะเก็ดไฟกระเด็นไปติดวัสดุหรือเชื้อเพลิง ทำให้เกิดระเบิดและเพลิงไหม้

ไม่เล่นประทัดในลักษณะเสี่ยงอันตราย ไม่โยนประทัดที่จุดไฟแล้วใส่กลุ่มคน ไม่ยื่นแขน ขา หรืออวัยวะส่วนใดของร่างกายเข้าใกล้ประทัดที่จุดไฟแล้ว ไม่ดัดแปลงประทัดให้มีแรงอัดสูงหรือมีเสียงดังกว่าปกติไม่จุดประทัดในขวดแก้วหรือขวดพลาสติก เพราะจะก่อให้เกิดอันตรายได้

๓.อุบัติเหตุทางถนน

เตรียมสภาพร่างกายให้พร้อม นอนหลับพักผ่อนเพียงพอ หากอดนอนไม่ควรขับรถอย่างเด็ดขาดเพราะอาจหลับในเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้ ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และไม่รับประทานยาที่มีฤทธิ์กดประสาท เช่น ยาแก้แพ้ ยาลดน้ำมูก เป็นต้น เพราะจะทำให้เกิดอาการง่วงนอนและประสิทธิภาพในการขับรถลดลง

ตรวจสอบรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โดยเฉพาะเครื่องยนต์ ระบบเบรก ยางรถยนต์ สัญญาณไฟ ต้องอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี พร้อมเติมน้ำในหม้อน้ำ น้ำมันคลัตช์ น้ำมันเบรก น้ำมันเกียร์ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม **ศึกษาและเลือกใช้เส้นทางที่ปลอดภัย** ตรวจสอบข้อมูลก่อนเดินทาง โดยศึกษาเส้นทางจากแผนที่ เว็บไซต์ แอปพลิเคชันแนะนำเส้นทาง หรือสอบถามจากผู้ชำนาญเส้นทาง เลือกใช้เส้นทางที่ปลอดภัย หลีกเลี่ยงเส้นทางที่ชำรุด เส้นทางที่ไม่คุ้นเคยและทัศนวิสัยไม่ดี เพราะจะเพิ่มความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ

กรณีขับรถทางไกล ควรมีเพื่อนร่วมเดินทางผลัดเปลี่ยนกันขับรถและจอดพักรถทุกๆ ๒ ชั่วโมง หรือทุกระยะ ๑๕๐-๒๐๐ กิโลเมตร หากมีอาการง่วง ควรจอดรอพักในบริเวณที่ปลอดภัยเพื่อปรับเปลี่ยนอิริยาบถ จะช่วยคลายความอ่อนล้าและป้องกันอุบัติเหตุจากการหลับใน

จัดเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินไว้ประจำรถ ทั้งยางอะไหล่ กากบาทถอดล้อ สายพ่วงแบตเตอรี่ ชุดอุปกรณ์ลาก พ่วง จุก ค้อนทุบกระจก ถังดับเพลิงเคมี ไว้ใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน เพิ่มความระมัดระวังในการขับรถ ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด ไม่ประมาท ไม่ขับรถเร็ว ดื่มไม่ขับ ไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ และมีมารยาทในการขับรถ รวมถึงมีน้ำใจกับผู้ใช้เส้นทาง จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางและลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

๔.เทศบาลตำบลพรุพี ได้จัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วประกอบด้วย เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อพพ.ร.) พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์กู้ภัยและไฟฟ้าแสงสว่างเตรียมพร้อมเผื่อระงับเหตุ และปฏิบัติงานตรวจตราอาคารบ้านเรือน หรือชุมชนแออัดที่มีความเสี่ยง เพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้ ในระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลพรุพี จึงขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนประชาชน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและระงับอัคคีภัย และอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลตรุษจีนประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

อนึ่ง หากเกิดสถานการณ์สาธารณภัยหรืออุบัติเหตุที่อาจสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สามารถติดต่อแจ้งให้เทศบาลตำบลพรุพีทราบ ทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๗-๓๘๐๕๘๔ ต่อ ๑๐๙ และสายด่วน โทร. ๑๖๖๙ เพื่อให้การช่วยเหลือโดยเร่งด่วนต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายสมคิด ดำฉวาง)

นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี

ผู้อำนวยการท้องถิ่น